



ฉบับที่ 15/2561

เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ เดือนตุลาคม 2561

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือเดือนตุลาคม 2561 ทรงตัวจากเดือนก่อน ผลผลิตภาคเกษตรทรงตัว ราคาเพิ่มขึ้น ทำให้รายได้เกษตรกรปรับตัวขึ้น ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยังขยายตัวได้ ส่วนสำคัญมาจากหมวดเครื่องดื่ม เนื่องจากฐานต่ำ ขณะที่ผลผลิตส่วนใหญ่ยังลดลง ภาคการท่องเที่ยวชะลอลงจากนักท่องเที่ยวจีนลดลงมาก แต่ได้นักท่องเที่ยวสัญชาติอื่นเพิ่มขึ้นทดแทน การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวขึ้นเล็กน้อยทั้งจากการบริโภคสินค้าในชีวิตประจำวันและสินค้าคงทน การลงทุนภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยจากภาคก่อสร้าง ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวทั้งรายจ่ายประจำและลงทุน

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานใกล้เคียงกับเดือนก่อน และอัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงตามราคาอาหารสด

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน ด้านผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 ใกล้เคียงกับเดือนก่อน ตามผลผลิตข้าวเปลือก ลำไย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากภาวะอากาศเอื้ออำนวยในช่วงเพาะปลูกส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น ด้านราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 จากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขยายตัวต่อเนื่องตามความต้องการใช้ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ภายในประเทศ และราคาลำไยเพิ่มขึ้นตามความต้องการส่งออก สำหรับราคาข้าวเปลือกเจ้าทรงตัว ตลาดยังคงชะลอการรับซื้อข้าวเพื่อส่งออก

ผลผลิตอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากผลผลิตหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นเพราะฐานต่ำในปีก่อน ผลผลิตหมวดอาหารแปรรูปผักผลไม้แช่แข็ง และโรงสีข้าว เพิ่มขึ้นตามวัตถุดิบจากภาคเกษตรและอุปสงค์ต่างประเทศ ผลผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทรงตัว โดยขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ขยายตัวได้ แต่ขึ้นส่วนที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์หดตัว ส่วนผลผลิตอุตสาหกรรมที่หดตัว ได้แก่ หมวดสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย หมวดผลิตภัณฑ์จากไม้และเซรามิกส์ ตามอุปสงค์จากต่างประเทศลดลง

ภาคการท่องเที่ยว ชะลอลงจากนักท่องเที่ยวจีนลดลงมากในเดือนนี้ อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวฮ่องกง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ยุโรป และเอเชียเพิ่มขึ้น ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังทรงตัว ด้านนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น เครื่องซักรถท่องเที่ยวสำคัญที่เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ได้แก่ จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ อัตราการเข้าพักแรมในภาคเหนือ ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ทรงตัว

การบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 ขยายตัวในเกือบทุกหมวดสินค้า การใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าคงทนสะท้อนจากยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 และ 21.7 ด้านยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3

การใช้จ่ายภาครัฐ รายจ่ายรวมลดลงร้อยละ 19.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยรายจ่ายประจำลดลงร้อยละ 7.0 จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสถาบันการศึกษาและองค์กรมหาชนบางแห่ง รวมทั้งงบกลาง ด้านรายจ่ายลงทุนลดลงร้อยละ 38.4 จากหมวดเงินอุดหนุนของสถาบันการศึกษาซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรต่ำกว่าปีก่อนในช่วงต้นปีงบประมาณ แต่คาดว่าจะทยอยจัดสรรมาเพิ่มต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นผลจากหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างเนื่องจากฐานสูงในปีก่อน ด้านอัตราเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 19.0 สูงกว่าระยะเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 16.9

การลงทุนภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากการลงทุนในภาคก่อสร้างลดลง สะท้อนจากพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างลดลงร้อยละ 11.2 โดยเป็นบ้านเดี่ยวและอาคารพาณิชย์เป็นหลัก สอดคล้องกับการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ยังซบเซา สำหรับการลงทุนในภาคการผลิตเพิ่มขึ้นจากยอดนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ

การค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนในภาคเหนือ มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากการส่งออกผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียน ลำไย กล้วย และวุ้นมีชีวิต ไปยังจีนตอนใต้ และการส่งออกสินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคและน้ำมันไปยังเมียนมาหลังจากภาวะน้ำท่วมในเมียนมาคลี่คลาย ด้านมูลค่านำเข้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.4 ตามการนำเข้าไฟฟ้าจากลาวและเศษเหล็กเก่าจากเมียนมา

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ขยายตัวร้อยละ 0.3 ชะลอลงจากเดือนก่อน จากราคามوادอาหารสดลดลงมากในกลุ่มราคาผลไม้สดและเนื้อสัตว์ ขณะที่ราคาหมวดพลังงานสูงขึ้นตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้ม **อัตราการว่างงาน** ปรับฤดูกาลอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 1.0 ใกล้เคียงเดือนก่อน โดยการจ้างงานขยายตัวตามความต้องการแรงงานนอกภาคเกษตร ได้แก่ ภาคการผลิต และโรงแรมและภัตตาคาร

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือมียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ 569,877 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.7 จากยอดสินเชื่อที่ลดลงของธนาคารพาณิชย์บางแห่ง ด้านยอดคงค้างเงินฝาก 668,127 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่เพื่อจูงใจลูกค้า สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 85.3

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 พฤศจิกายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1091

E-mail: doungtis@bot.or.th